



Title :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	

เมืองอุบลราชธานีรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

ไขว่ดวงบรรสมอีสาน

สานสัมพันธ์ลาวรับเออีซี

เมื่อเร็ว ๆ นี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 ทาง ม.อุบลราชธานี นำโดย ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จึงนำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ สานสัมพันธ์มิตรภาพมหาวิทยาลัยลาว-ไทย ครั้งที่ 14 ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมี ศ.ดร.สุกกงแสง ไชยะเลิด อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ทั้งนี้ มีสมาชิกภาคีเครือข่ายจำนวน 12 สถาบันเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้าน ผศ.ตรีเนตร กล่าวว่า โครงการ สานสัมพันธ์มิตรภาพมหาวิทยาลัยลาว-ไทย เป็นโครงการที่ดีในการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมตลอดจนสานสัมพันธ์ลาว-ไทยให้แน่นแฟ้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำชุดการแสดง ออเนซอนเมืองอุบลราชธานีไปแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ความเป็น

นอกจากนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ในฐานะเจ้าภาพก็ได้จัดกิจกรรม สอนการร้องและบาสโลบให้แก่นักศึกษาไทย ตลอดจนการแข่งขันกีฬาน้ำบ้าน การสอนการทำอาหารลาว รวมถึงการพาทัศนศึกษา สถานที่สำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัดสำคัญ พิพิธภัณฑสถานโบราณ ไกรสรพรมวิหาร ตลาด โรงงานผ้าไหมหอพระแก้ว ประดูชัยและตลาดเช้า เพื่อสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนลาวให้แก่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับทราบ

สำหรับเจ้าภาพงานสายสัมพันธ์มหาวิทยาลัยไทย-ลาวครั้งที่ 15 คือมหาวิทยาลัยนครสวรรค์พิชญ์โลก คาดว่าจะมี มหาวิทยาลัยจาก สปป.ลาว เข้าร่วมเพิ่มอีก 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยจำปาสักและมหาวิทยาลัยสุโขทัย

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อม หากประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การค้า การลงทุน ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในส่วนของการเตรียมความพร้อมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ทุกฝ่ายตื่นตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งหากประเทศไทยเตรียมตัวดี ก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการก้าวเข้าสู่อาเซียนในครั้งนี้ ทาง ม.อุบลราชธานี จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมดังกล่าว ที่จะช่วยเป็นการแสดงศักยภาพการศึกษาไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วย.

หน้า 29